



๑. สถานการณ์ทั่วไป

หยาบความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีพายุฝนในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ๑-๒ เมตร สำหรับหยาบความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

พื้นที่อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย **ภาคเหนือ** อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน (วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ ๓๙.๕ องศาเซลเซียส) **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา (วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ ๔๐.๑ องศาเซลเซียส) **ภาคกลาง** อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี (วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ ๓๙.๖ องศาเซลเซียส) **ภาคใต้** อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ ๓๗.๔ องศาเซลเซียส) (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๕.๐๐ น.)

๒. การแจ้งเตือนสาธารณภัย และข้อเสนอแนะ

ฝ้าระวัง

พื้นที่เสี่ยงและฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ภาคเหนือ จ.ตาก น่าน พิจิตร และเพชรบูรณ์ **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** จ.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ และนครราชสีมา

พื้นที่เสี่ยงและฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM ๒.๕ ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ) จ.เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ) จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ) แม่สาย) จ.ลำปาง (อ.เมืองฯ) จ.พิจิตร (อ.เมืองฯ) **ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคเหนือ** จ.เชียงใหม่ (อ.แม่แจ่ม) จ.ลำปาง (อ.แม่เมาะ) จ.ลำพูน (อ.เมืองฯ) จ.น่าน (อ.เมืองฯ) เฉลิมพระเกียรติ) จ.พะเยา (อ.เมืองฯ) จ.แพร่ (อ.เมืองฯ) จ.ตาก (อ.แม่สอด) จ.อุดรดิตถ์ (อ.เมืองฯ) จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ) จ.พิจิตร (อ.เมืองฯ) จ.กำแพงเพชร (อ.เมืองฯ) จ.เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ) จ.นครสวรรค์ (อ.เมืองฯ) จ.อุทัยธานี (อ.เมืองฯ) **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** จ.นครพนม (อ.เมืองฯ) (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.)

พื้นที่เสี่ยงอากาศร้อนจัด ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ) จ.ลำปาง (อ.เมืองฯ) จ.ตาก (อ.เมืองฯ) จ.เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ) และ จ.นครสวรรค์ (อ.เมืองฯ) **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** จ.นครราชสีมา (อ.เมืองฯ)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า พื้นที่คุณภาพอากาศระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ/เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา พื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัด ขอให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke)

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร.จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ ฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้ รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

แจ้งข่าว

พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด **ภาคใต้** จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

๓. การคาดการณ์สาธารณภัยในระยะ ๑ - ๓ วัน

ฝ้าระวัง

วันที่ ๑-๒ เม.ย. ๖๔ หยาบความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ ๓ เม.ย. ๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าว จะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่า

วันที่ ๑-๒ เม.ย. ๖๔ สถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM ๒.๕ มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันทรงตัว เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้การลอยตัวของอากาศได้ต่ำ สำหรับวันที่ ๓ เม.ย. ๖๔ มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง

แจ้งข่าว

วันที่ ๑-๒ เม.ย. ๖๔ หยาบความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

วันที่ ๓ เม.ย. ๖๔ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ๑-๒ เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร

หมายเหตุ : อ้างอิงระดับสีตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดระดับของสถานการณ์ดังนี้

■ แจ้งข่าว ■ ฝ้าระวัง ■ เตือนภัย ■ ภาวะเสี่ยง-ให้อพยพ ■ ภาวะเสี่ยง-ต้องอพยพ



ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ



แจ้งเหตุสาธารณภัยสายด่วน ๑๗๘๔ หรือ LINE "ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔" (Line ID : @1784DDPM) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณสุข

ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

